



Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: - Chính quyền các tỉnh, thành phố, địa phương của Việt Nam và Pháp;
- Các đối tác hợp tác Việt Nam - Pháp.

Về việc: Mời tham dự Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 4 năm 2023

Thưa các Quý vị,

Thành phố Hà Nội chủ trì đăng cai tổ chức Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12, với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp, Hiệp hội các địa phương Pháp, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 4 năm 2023 tại Thủ đô Hà Nội, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12 là hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp (1973 - 2023). Hội nghị sẽ quy tụ đông đảo các đại biểu đại diện các địa phương hai nước, các đối tác hợp tác của các địa phương và sự hiện diện của các lãnh đạo cấp cao hai nước.

Trong bối cảnh thế giới đang dần phục hồi sau đại dịch Covid-19, Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12 có chủ đề “Hợp tác địa phương: Động lực phục hồi và phát triển bền vững, toàn diện sau đại dịch Covid-19”. Hội nghị sẽ là dịp để các địa phương, các đối tác hợp tác của hai nước cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, định hướng hợp tác trong bối cảnh mới, đặc biệt xoay quanh 04 phiên hội thảo chuyên đề về: (i) Cơ hội và thách thức về môi trường, Nước và Xử lý nước; (ii) Thành phố thông minh và Số hóa; (iii) Văn hóa, Di sản và Du lịch; (iv) Đô thị bền vững.

Đồng thời, một chuỗi các sự kiện sẽ được tổ chức bên lề Hội nghị với tinh thần kết nối đối tác và mở rộng hợp tác bao gồm: các cuộc triển lãm, không gian quảng bá các địa phương, chương trình văn hóa nghệ thuật, sự kiện “Đạo chơi nước Pháp”, chương trình thăm quan, khảo sát thực tế và Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Pháp.

Để Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12 diễn ra thành công, tốt đẹp, Ban Tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và tham gia đóng góp của Quý vị vào các hoạt động khác nhau của Hội nghị (thuyết trình, triển lãm, huy động

các doanh nghiệp địa phương, thu hút và khuyến khích các đối tác mới tham gia Hội nghị, v.v...). Ban Tổ chức sẽ xây dựng nền tảng đăng ký và gửi tới Quý vị trong thời gian sớm nhất. Rất mong Quý vị sớm đăng ký, đồng thời giúp giới thiệu và chuyển thông tin tới các cá nhân và tổ chức có liên quan trong quan hệ đối tác Việt - Pháp cùng tham gia sự kiện.

Trong trường hợp Quý vị mong muốn ký kết, gia hạn thỏa thuận hợp tác, hoặc có sáng kiến khác nhằm mở rộng và tạo sức lan tỏa cho Hội nghị, xin vui lòng liên hệ với các đầu mối phụ trách công tác tổ chức dưới đây của phía Việt Nam và Pháp.

Tôi rất mong sớm được đón tiếp Quý vị tại Hà Nội vào tháng 4/2023 tới đây. Nhân dịp này, tôi xin gửi tới Quý vị lời chào trân trọng và những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.



Trần Sỹ Thanh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Đầu mối liên hệ:

Phía Việt Nam:

Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó Giám đốc Sở

Email: vietfrance12@hanoi.gov.vn

Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao Việt Nam

Ông Trần Minh Hoàng, Trưởng phòng Tây Âu

Email: minhhoangmofa@gmail.com

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Tham tán - Trưởng phòng Chính trị

Email: nguyen.ha@ambassade-vietnam.fr

Phía Pháp:

Hiệp Hội các địa phương Pháp

Bà Constance Koukoui, Trưởng Bộ phận các hoạt động vùng miền và chuyên đề

Email: c.koukoui@cites-unies-france.org

Vụ Địa phương, Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp

Bà Morgane MILLION, phụ trách khu vực Châu Á

Email: morgane.millon@diplomatie.gouv.fr